

(สำเนา)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จากบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรฯ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชี
ผู้ผ่านการเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม นั้น

บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมของผู้สมัคร
เข้ารับการประเมินเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน
ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ดังต่อไปนี้

ลำดับที่ สอบได้	เลขประจำตัว เข้ารับ การประเมิน	เลขประจำตัว สอบแข่งขัน ในบัญชีเดิม	ชื่อ - สกุล
๑	๑	๑๐๐๑	นางสาวจงดี มั่นจิตกตัญญู
๒	๓	๑๐๑๔	นางสาวปริศนา มงคลศิริ
๓	๒	๑๐๐๔	นายอดิศักดิ์ รติหาญกล้า

ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไปในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ได้ทราบว่า

๑. บัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานนี้
ใช้ได้จนถึงวันที่บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ยังไม่หมดอายุหรือยังไม่ถูกยกเลิก

๒. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมนี้ จะมีสิทธิได้รับการบรรจุก็ต่อเมื่อ
ผู้นั้นยังไม่ถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๓. ผู้ที่ได้รับการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ
ถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นไว้ในบัญชีผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งดังกล่าว คือ

/๓.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิ...

- ๓.๑ ผู้นั้นได้สละสิทธิไม่เข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว
๓.๒ ผู้นั้นไม่มีรายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการภายในเวลาที่กำหนด
๓.๓ ผู้นั้นมีเหตุที่ไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกำหนดเวลาที่จะรับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

๓.๔ ผู้นั้นได้แจ้งความจำนงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วว่าจะขอรับการจัดจ้างหรือได้รับการจัดจ้างในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม หรือในตำแหน่งอื่นๆ ของการประเมินครั้งเดียวกันกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๔. ให้ผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงานลำดับที่ ๑ และลำดับที่ ๒ มารายงานตัวแสดงความจำนงขอรับการจัดจ้างพร้อมกับจัดทำสัญญาจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ในวันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ กลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น ๖ ทั้งนี้ หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ โดยไม่ประสงค์จะรับการจัดจ้างในตำแหน่งดังกล่าว

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) วิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ

(ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฐ์ วิศิษฐ์สรอรรถ)
ปลัดกระทรวงยุติธรรม

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวกรรณก ทิพย์รักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

ประกาศิริ คัด/ทาน